



Bản tin

# THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

TÀI LIỆU SINH HOẠT NỘI BỘ



263

07/2020

**BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY BÌNH THUẬN**



**Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm gia đình chính sách.**



**Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển lâm nghiệp.**

# NỘI DUNG

## I. SINH HOẠT CHI BỘ

- Một số kết quả của công tác chăm sóc người có công với cách mạng. 2
- Công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn tại Trung bộ và Tây nguyên. 3
- Chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế. 4
- Việt Nam chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Châu Âu (EVFTA). 7
- Kết quả Hội nghị trực tuyến Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. 8
- Kết quả Hội nghị Đặc biệt các bộ trưởng ASEAN phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển nhằm giảm thiểu tác động của Covid-19. 10
- Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nền kinh tế số ở nước ta hiện nay. 11
- Nước Mỹ đối mặt với làn sóng biểu tình gia tăng. 14
- Dự báo 5 kịch bản triển vọng phục hồi kinh tế thế giới. 15
- Định hướng tuyên truyền tháng 7/2020. 17

## II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Chào mừng 90 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). 19
- Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. 21
- Bình Thuận 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 24
- Thơ: Gửi anh. 27

## III. XÂY DỰNG ĐẢNG

- Vinh dự tự hào là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. 28
- Nguyễn Thành Phương, thầy giáo - Đảng viên trẻ tiêu biểu trong sự nghiệp trồng người. 33
- Thơ: Báo Đảng. 35

## IV. TRONG TỈNH

- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. 36
- Kết quả 05 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020”. 39
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. 42
- Thơ: Chiều vẫn xanh mùa. 43
- Bài hát: Lời quê. 44

## V. VĂN BẢN MỚI:

- Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, ngày 27/5/2020 quy định mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.



# MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

## 1. Kết quả nổi bật

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, trong đó tác động trực tiếp đến công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Tuy nhiên, với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công vẫn được duy trì và đạt được kết quả nhất định<sup>1</sup>.

Tổng kinh phí để tặng quà cho đối tượng người có công dịp Tết Nguyên đán 2020 là hơn 358 tỷ đồng, cho 1,75 triệu đối tượng. Các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và nhiều gia đình chính sách người có công tại các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước với tổng số kinh phí quà tặng khoảng trên 1.670 tỷ đồng.

Thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trong 4 tháng

đầu năm 2020, đã tiếp nhận 214 trường hợp (gồm 100 mẫu hài cốt liệt sĩ và 114 mẫu thân nhân liệt sĩ).

Bên cạnh những kết quả nổi bật của công tác chăm sóc người có công với cách mạng vẫn tồn tại một số khó khăn, đó là: Việc giải quyết hồ sơ xác nhận người có công không còn lưu giữ giấy tờ gốc là vấn đề phức tạp, cần được tiến hành thận trọng. Phần lớn hồ sơ tồn đọng là các đối tượng hoạt động cách mạng thời chống Pháp, chống Mỹ, thủ tục không đầy đủ, không đủ nhân chứng theo quy định, có những hồ sơ không có thông tin liên quan đến việc hy sinh hoặc bị thương của các đối tượng. Vì vậy trong quá trình thực hiện, những người làm công tác giải quyết hồ sơ người có công cần nhiều thời gian nghiên cứu, tìm đọc các sự kiện lịch sử liên quan, tìm nhân chứng qua nhiều nguồn nhằm tránh xảy ra sai sót trong việc xác nhận người có công. Hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công còn thiếu, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác xác định hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, chất lượng giám định ADN còn hạn chế. Quy

(Xem tiếp theo trang 9)

<sup>1</sup> - Cả nước có 393.707 hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở (gồm 184.695 hộ xây mới và 209.012 hộ sửa chữa) thuộc Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra. Tính đến hết tháng 2/2020, có khoảng 33.302 hộ gia đình người có công loại khỏi Đề án do một số người có công đã chết trước khi thực hiện hỗ trợ, chuyển đi nơi khác hoặc được các đơn vị khác tài trợ...; có 328.235 hộ gia đình đã hoàn thành việc hỗ trợ (155.688 hộ xây mới, 172.547 hộ sửa chữa); còn lại 32.170 hộ chưa thực hiện hỗ trợ.

# CÔNG TÁC ỨNG PHÓ HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN TẠI TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

**T**ừ đầu năm 2020 đến nay, lượng mưa tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiếu hụt nghiêm trọng, thấp hơn từ 20 - 90% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận hầu như không mưa. Hạn hán, thiếu nước gay gắt đã xảy ra ở một số địa phương; dung tích trữ tại hồ chứa thủy lợi, thủy điện chỉ còn 20 - 60% dung tích thiết kế, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận dưới 20%, thấp hơn so với trung bình nhiều năm, nhiều hồ chứa nhỏ đã cạn nước.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 601/CP-TTg, ngày 21/5/2020, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt. Để giảm thiểu tác hại của nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

**Thứ nhất**, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối

với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

**Thứ hai**, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến; vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước,...

**Thứ ba**, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, hướng dẫn điều tiết nước tại các hồ chứa thủy lợi, quản lý nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi, ao, đầm, vùng trũng.

**Thứ tư**, hướng dẫn, phổ biến, kinh nghiệm tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả để các địa phương, doanh nghiệp và người dân áp dụng; hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa sử dụng tiết kiệm nước để đối phó với tình trạng nắng nóng và khô hạn kéo dài; chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Thứ năm, chủ động xem xét, hỗ trợ các địa phương, nhất là các tỉnh khu vực Trung Bộ thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn theo quy định của pháp luật.

**Thứ sáu**, tiếp tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị và người dân để thay đổi, nhận thức, chủ động sử dụng tiết kiệm điện, nước, ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước có thể thường xuyên xảy ra./.

**(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)**

<sup>1</sup> - Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, thời gian tới lượng dòng chảy trên các sông phổ biến ở mức thiếu hụt từ 20 - 60%, một số sông thiếu hụt trên 70%, một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc, hạn hán có thể còn kéo dài đến hết tháng 8/2020, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước trên diện rộng, ảnh hưởng sản xuất và sinh hoạt của nhân dân tại khu vực duyên hải miền Trung, nhất là các tỉnh Nam Trung Bộ.

# CHỦ TRƯỞNG KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỂ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ

**Đ**ại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...; GDP quý I/2020 chỉ tăng 3,82%, là mức thấp nhất trong 10 năm gần đây; ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân.


Từ khi có dịch bệnh bùng phát, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống

chính trị đã vào cuộc quyết liệt, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống dịch đã đạt kết quả tốt, Việt Nam đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh. Đồng thời, đã có những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn; các hoạt động đời sống sinh hoạt của nhân dân đang được khôi phục; tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội còn tiếp tục kéo dài, chưa thể đánh giá hết. Tình hình đó đòi hỏi Việt Nam vừa phải tập trung ưu tiên phòng, chống dịch, đồng thời cần có các chính sách, giải pháp

trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình đó, ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

## **1. Nhiệm vụ, giải pháp cấp bách**

*Một là*, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chính sách miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, 

☞ đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 trong năm 2020.

**Hai là**, tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế. Trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01/7/2020.

**Ba là**, kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021; trong năm 2021 ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho giai đoạn 2022 - 2025.

**Bốn là**, đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các chính sách mới. Khởi công, triển khai thực hiện ngay các dự án quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan

toả đến phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, vùng và ngành, lĩnh vực. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

**Năm là**, chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong phạm vi dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020. Điều chỉnh một số dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020 từ phương thức đầu tư đối tác công - tư sang đầu tư từ ngân sách nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế về khả năng huy động vốn tín dụng để thực hiện từng dự án đối tác công - tư và có cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

**Sáu là**, chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra, giám sát từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với minh bạch hoá các

chế tài xử lý có đủ mức độ răn đe; giảm số lượng, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

## 2. Nhiệm vụ, giải pháp dài hạn

**Thứ nhất**, hoàn thiện thể chế để khơi thông, giải phóng nguồn lực phát triển, nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đẩy nhanh xây dựng khung chính sách, pháp luật, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng chuyển đổi số.

**Thứ hai**, đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Hỗ trợ phát triển những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tham gia sâu trong các chuỗi giá trị thông qua chính sách ưu đãi về tài chính - ngân sách nhà nước, tín dụng và các chính sách hỗ

☞ trợ khác. Phục hồi và ổn định sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu phù hợp, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới; củng cố, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh. Tập trung phục hồi và phát triển mới chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; đa dạng hóa, tránh phụ thuộc vào một thị trường cả xuất khẩu và nhập khẩu; tăng cường xuất khẩu.

**Thứ ba,** nâng cao năng lực, sức cạnh tranh nhằm đón đầu các thời cơ, lợi thế, cơ hội mới. Hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nước (gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI); không để bị lợi dụng, thâm tóm bởi nhà đầu tư ngoài nước. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, thoái vốn gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; phát huy vai trò đầu tàu của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong việc hình thành các chuỗi giá trị, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy sức sáng tạo và khả năng

thích ứng, tận dụng các cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo việc làm cho người lao động. Chủ động, có cơ chế, chính sách, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ nhằm thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường sinh thái, nhất là từ các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia có công nghệ cao, tiềm lực mạnh, đứng đầu hoặc chi phối các mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

**Thứ tư,** đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ. Tập trung nguồn lực để phát triển một số nền tảng công nghệ dùng chung, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin. Xây dựng và phát triển hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, vùng và địa phương; hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

**Thứ năm,** bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với xu thế mới.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người lao động sớm quay trở lại thị trường, bảo đảm đủ lực lượng lao động khi bước vào giai đoạn tăng cường sản xuất, kinh doanh sau dịch. Tập trung hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu mới; đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động trong nước, gắn với thị trường lao động quốc tế.

**Thứ sáu,** phát huy thế mạnh của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn là đầu tàu cho phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp phát triển vùng bền vững, đồng bộ, hệ thống, tạo tác động lan tỏa. Thúc đẩy liên kết nội vùng, liên vùng và quốc tế, tạo cơ sở phát triển mô hình tổ chức lãnh thổ, tổ chức sản xuất kinh doanh mới; hình thành các cụm ngành, chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng liên thông; tạo không gian phát triển mới, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./

**(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)**



# VIỆT NAM CHÍNH THỨC THÔNG QUA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VỚI LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA)

**N**gày 08/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Việc Quốc hội nước ta phê chuẩn EVFTA và EVIPA, cùng với quyết định của Nghị viện châu Âu thông qua hai Hiệp định (tháng 02/2020), đã khẳng định mạnh mẽ mong muốn, lợi ích và quyết tâm của hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa và tạo những đột phá mới nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiệp định EVFTA và EVIPA được khởi động và kết thúc đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) ngày càng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại<sup>1</sup>.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa sớm kết thúc, tác động sâu sắc đến kinh tế thế giới và kinh tế của Việt Nam, việc Quốc hội thông qua EVFTA và EVIPA có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: **(1)** Góp phần hồi phục sự phát triển kinh tế trong nước sau đại dịch; **(2)** Tiếp tục tạo đà cho việc hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế và ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ; **(3)** Trong bối cảnh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Chủ tịch ASEAN năm 2020, Chủ tịch AIPA năm 2020, việc thông qua hai Hiệp định này sẽ góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong các cam kết quốc tế qua đó nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, EVFTA mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt khi Việt Nam là nền kinh tế có trình độ phát triển thấp nhất so với các nước trong khu vực đã ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với EU. Trong khi đó, EU là một trong những thị trường đòi hỏi cao nhất trên thế giới. Để khai thác được tối đa lợi ích của hai Hiệp định nêu trên mang lại, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

**Một là**, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về hai Hiệp định trên và thị trường của các nước EU cho cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ nhà nước tại các địa phương hiểu rõ và thực hiện đúng cam kết trong các FTA thế hệ mới.

**Hai là**, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu của hội nhập quốc tế và các cam kết trong các FTA thế hệ mới một cách toàn diện, đồng bộ cả về kinh tế, chính trị. rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho phù hợp với điều kiện áp dụng hiện hành, đặc biệt chú trọng đến các nội dung phi truyền thống như mua sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường...

**Ba là**, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng ngành hàng, khuyến khích doanh nghiệp liên kết theo chuỗi sản xuất, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh và chủ động hợp tác với các đối tác nước ngoài, tham gia vào dây chuyền sản xuất cung ứng toàn cầu./.

**(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)**

<sup>1</sup> - Theo thống kê, EU hiện đang là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm 2019 đạt 56,45 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 41,5 tỷ USD, nhập khẩu từ EU đạt 14,9 tỷ USD.

# KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ỦY BAN CHỈ ĐẠO HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

**N**gày 29/5/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, nhất là sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký phía Việt Nam và đồng chí La Chiêu Huy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thư ký phía Trung Quốc.

Tại Hội nghị, hai bên đã thông báo cho nhau về những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống nguồn lây nhiễm từ bên ngoài; đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế, xã hội phát triển bình thường sau dịch bệnh. Hai bên cũng đánh giá cao sự hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau trong công tác phòng, chống Covid-19.

Hai bên nhận thấy một số hoạt động giao lưu hợp tác Việt Nam - Trung Quốc tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng những tác động này xuất phát từ yếu tố khách quan, chỉ mang tính tạm thời; trên thực tế quan hệ Việt - Trung thời gian qua vẫn duy trì xu thế phát

triển tích cực, như: (1) Trao đổi cấp cao diễn ra với hình thức linh hoạt; (2) Giao thương hàng hóa được duy trì, kim ngạch thương mại Việt - Trung có tăng trưởng. Trong quá trình này, các bộ, ngành, địa phương hai nước, trong đó Bộ Ngoại giao và Cơ quan đại diện hai bên thường xuyên trao đổi để phối hợp về công tác chống dịch và tăng cường hợp tác, tháo gỡ khó khăn.

Về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì giao lưu, tiếp xúc các cấp với hình thức linh hoạt; phát huy vai trò điều phối tổng thể của cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trong việc thúc đẩy các mặt hợp tác giữa hai nước, giữa các ngành, địa phương, trong các lĩnh vực khác nhau. Thứ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện và phối hợp đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên đất liền, giảm ách tắc, tồn đọng hàng hóa tại khu vực cửa khẩu với các biện pháp cụ thể, như: **(1)** Xem xét phê chuẩn mới các cửa khẩu được chỉ định là cửa khẩu nhập khẩu hoa quả, lương thực, trước mắt là cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai - Hà Khẩu; **(2)** Tăng số lượng tàu hàng chuyên dụng nhập

# MỘT SỐ KẾT QUẢ... (Tiếp theo trang 2)

trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin chưa được ban hành, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực của các đơn vị giám định còn hạn chế.

## 2. Nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới

**Một là**, hoàn thiện thể chế về ưu đãi người có công với cách mạng nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật về người có công.

**Hai là**, tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh, phấn đấu đến hết năm 2020 giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.

**Ba là**, phát triển hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công đồng bộ, hiện đại phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội; đảm bảo người có công được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả.

**Bốn là**, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định gen./.

**(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)**

👉 khẩu hàng nông sản Việt Nam, mở rộng mặt hàng nông sản, hoa quả nhập khẩu tại cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng - Bằng Tường, tăng thời gian thông quan tại các cặp cửa khẩu; (3) Đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường cho một số hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam, mở rộng danh sách doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu sữa và gạo sang Trung Quốc.

Hai bên đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán hiện

nay đạt kết quả thực chất. Thứ trưởng Lê Hoài Trung cũng trao đổi về những lo ngại của Việt Nam trước các diễn biến phức tạp gần đây tại Biển Đông; nêu ý kiến về những quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác và giải quyết bất đồng theo tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, thỏa thuận, nhận thức chung giữa hai bên và luật pháp quốc tế./.

**(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)**

# KẾT QUẢ HỘI NGHỊ ĐẶC BIỆT CÁC BỘ TRƯỞNG ASEAN PHỤ TRÁCH PHÚC LỢI XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NHẪM GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19

**N**gày 10/6/2020, Hội nghị Đặc biệt các bộ trưởng ASEAN phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển (AMMSWD) nhằm giảm thiểu tác động của Covid-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương được tổ chức trực tuyến. Hội nghị là sáng kiến do Lào với vai trò Chủ tịch AMMSWD đương nhiệm đề xuất và nhận được sự ủng hộ của Việt Nam với trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2020. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có thể còn kéo dài, có nhiều diễn biến phức tạp, đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương.

Hội nghị ghi nhận chia sẻ của các bộ trưởng ASEAN về những chính sách, chương trình liên quan đến an sinh và phúc lợi xã hội cũng như các hỗ trợ của từng quốc gia cho người dân, đặc biệt là cho các nhóm dễ bị tổn thương chịu ảnh hưởng bởi tác động của Covid-19. Hội nghị nhất trí thông qua Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động của Covid-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN. Nội dung bản tuyên bố nhấn mạnh việc bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường khả năng phục hồi cho người nghèo, các nhóm dễ bị tổn thương trong và sau đại

dịch Covid-19. Các bộ trưởng ASEAN sẽ hợp tác chặt chẽ để thực hiện các mục tiêu: (1) Bảo đảm tiếp cận kịp thời với an sinh xã hội và phân bổ hợp lý nguồn lực từ quỹ công cho chi tiêu xã hội; (2) Bảo vệ quyền, an toàn và nhân phẩm; (3) Đảm bảo sức khỏe và an toàn của các cán bộ công tác xã hội tại các tuyến đầu trong việc ứng phó với đại dịch; (4) Tăng cường hợp tác liên ngành ở cấp quốc gia và khu vực; (5) Xây dựng các chương trình phục hồi sau đại dịch một cách toàn diện; (6) Xây dựng các kế hoạch, biện pháp mang tính liên tục, bảo đảm sự hòa nhập khuyết tật và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; (7) Thực hiện các chính sách hướng tới các đối tượng dễ bị tổn thương cũng như giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đối với người già, phụ nữ, đặc biệt là trẻ em.

Phát biểu tại Hội nghị, Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Lào và Ban Thư ký ASEAN trong việc tổ chức Hội nghị này. Việt Nam đề nghị các nước thành viên ASEAN tiếp tục nỗ lực, tăng cường hợp tác liên ngành ở cấp quốc gia và khu vực trong hiện thực hóa bản Tuyên bố chung của hội nghị cũng như thúc đẩy an sinh xã hội, ứng phó sẵn sàng với những khủng hoảng, thảm họa và dịch bệnh./.

**(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)**

# ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG NỀN KINH TẾ SỐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

**V**iệt Nam hiện được đánh giá là nền kinh tế số đang tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, trong đó, thương mại điện tử (TMĐT) là một trong những động lực quan trọng. Bên cạnh sự phát triển về TMĐT của các doanh nghiệp kinh doanh trực tiếp, nổi lên là các nhà cung cấp nền tảng TMĐT, các trang bán hàng trực tuyến<sup>1</sup>. Cùng với đó là sự phát triển lớn mạnh không ngừng của các đơn vị giao nhận hàng hóa; cung cấp dịch vụ mua bán hàng hóa<sup>2</sup>; các hãng vận chuyển<sup>3</sup>; thanh toán trực tuyến, ví điện tử<sup>4</sup> hay trung gian tài chính là các tổ chức tín dụng ngân hàng cùng tham gia bảo lãnh và cung cấp dịch vụ...

Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng TMĐT ở nước ta luôn đạt từ 25 - 35%/năm. Năm 2019, tổng doanh thu bán lẻ TMĐT đạt 13 tỷ USD, trong đó, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 70% tổng giao dịch TMĐT của cả nước. Số lượng người tham gia mua sắm trực tuyến trên các nền tảng TMĐT cũng tăng cao. Năm 2019, cả nước có 39,9 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến, tăng 11,8% so với năm 2018 và tăng gần gấp đôi sau 3 năm. Quy

mô thị trường bán lẻ ước đạt 10 tỷ USD, giá trị mua sắm trực tuyến bình quân đầu người đạt 202 USD, tăng 8,6%. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, doanh thu từ mua sắm online qua các sàn TMĐT của một số doanh nghiệp tăng từ 20% - 30%. Năm 2020, dự kiến doanh thu TMĐT của nước ta sẽ đạt tới 13 tỷ USD. Nếu thị trường TMĐT có thể duy trì được tỷ lệ tăng trưởng 30% như hiện nay thì quy mô thị trường của TMĐT có thể đạt 33 tỷ USD vào năm 2025, xếp thứ 3 ở Đông Nam Á, sau In-đô-nê-xi-a (100 tỷ USD) và Thái Lan (43 tỷ USD).

Tuy nhiên, trong sự phát triển ấn tượng trên, lĩnh vực TMĐT vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức: Hạ tầng dịch vụ hỗ trợ cho TMĐT như hóa đơn và chứng từ điện tử, thanh toán, logistics hiện đang phát triển ở các mức độ khác nhau, thiếu sự đồng bộ và tính kết nối. Tiền mặt vẫn đang chiếm ưu thế trong các hình thức thanh toán phổ biến được người mua hàng trực tuyến lựa chọn (chiếm tới 88%). Tỷ lệ người dùng thanh toán bằng ví điện tử vẫn còn thấp (chỉ chiếm 17% trong năm 2018). Hiện các website của các doanh nghiệp Việt

<sup>1</sup> - Như: Lazada, Sendo, Tiki, Shopee, Adayroi, Vặt giá...

<sup>2</sup> - Như: Aha, Lala, HeyU, Săn ship hay các công ty chuyển phát nhanh...

<sup>3</sup> - Như Bee, Grab...

<sup>4</sup> - Như MoMo, Airpay, VnPay, Paypal...

☞ Nam chủ yếu dùng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, khoảng trên 20% số website nhận đặt hàng qua mạng internet, song chỉ có 3,2% cho phép thanh toán trực tuyến. Các giao dịch trực tuyến chưa đem lại niềm tin với người dùng bởi nhiều sản phẩm chất lượng kém, thông tin quảng cáo bị sai lệch, tình trạng giả mạo sản phẩm trên website. Quy trình mua hàng trực tuyến tương đối phức tạp, chi phí vận chuyển cao, người tiêu dùng lo sợ thông tin cá nhân bị rò rỉ hoặc bị mua bán. Các vụ lừa đảo trên mạng như đánh cắp thông tin, dữ liệu và tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tài sản, khiến người tiêu dùng thận trọng với việc mua sắm trực tuyến...

Để đẩy mạnh phát triển TMĐT, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tiên phong phát triển ứng dụng tiên tiến trên nền tảng công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của thị trường, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

**Thứ nhất**, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá toàn diện lại hạ tầng chính sách, pháp luật về TMĐT; ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn phát triển TMĐT tại Việt Nam; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về TMĐT.

**Thứ hai**, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng logistics, hệ thống thanh toán TMĐT quốc gia, hạ tầng chứng từ

điện tử trong thương mại, tích hợp các giải pháp thanh toán đảm bảo để sử dụng rộng rãi cho các mô hình TMĐT.

**Thứ ba**, xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh, có tính cạnh tranh cao nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh ngày càng hiệu quả và tích cực, hạn chế và loại bỏ những doanh nghiệp kinh doanh trá hình làm ảnh hưởng tới quy mô ngành TMĐT; có chế tài xử phạt đối với những trường hợp cung cấp hàng hóa trực tuyến chất lượng thấp, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

**Thứ năm**, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia về hệ thống thông tin quản lý, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mạng và truyền thông, chiến lược TMĐT,... Tích cực phổ cập kiến thức về TMĐT cho mọi người dùng, đồng thời tuyên truyền về lợi ích do TMĐT mang lại để từng bước thay đổi tập quán, tâm lý của người tiêu dùng từ chỗ chỉ quen mua sắm trực tiếp tại các siêu thị, các chợ chuyển sang mua sắm qua internet và các phương tiện điện tử khác.

**Thứ sáu**, chủ động hợp tác về TMĐT với các quốc gia và các tổ chức quốc tế thúc đẩy TMĐT xuyên biên giới và thương mại phi giấy tờ; xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về trao đổi dữ liệu điện tử trong nước hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế./.

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)

## NƯỚC MỸ ĐỐI MẶT VỚI LÀN SÓNG BIỂU TÌNH GIA TĂNG

**T**hời gian gần đây, trong khi tập trung chống đại dịch Covid-19, nước Mỹ đã đối mặt với các cuộc biểu tình lịch sử, với tình trạng bạo lực leo thang khi những người biểu tình phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc, phản đối lực lượng cảnh sát lạm quyền... Sự việc bắt đầu từ khi công dân Mỹ gốc Phi George Floyd (46 tuổi) bị cảnh sát khống chế và trói bắt với cáo buộc tiêu thụ tiền giả tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota (ngày 25/5/2020). Ngay sau đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn phim cho thấy một cảnh sát da trắng đã đè đầu gối vào gáy người đàn ông da màu này trong nhiều phút, khiến người đàn ông này tử vong không lâu sau đó tại bệnh viện. Người cảnh sát trên đã bị bắt giam và truy tố về tội giết người cấp độ 3.

Vụ việc trên ngay lập tức đã kích hoạt sự phẫn nộ của người Mỹ, khơi lại “vết thương chủng tộc” vốn âm ỉ ở Mỹ bao lâu nay. Từ ngày 29/5/2020 đến nay, nhiều cuộc biểu tình với quy mô khác nhau đã được tổ chức trên khắp nước Mỹ và vẫn đang lan rộng và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Mục đích của

các cuộc biểu tình là phản đối bạo lực cảnh sát và phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ và ở nhiều nước khác trên thế giới. Nhiều cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa xong cũng có nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực dẫn tới tình trạng đốt phá và hôi của buộc nhiều bang phải áp dụng lệnh giới nghiêm và huy động vệ binh quốc gia để đảm bảo an ninh.

Hiệu ứng từ các cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc còn lan rộng sang Niu Zilân, Ca-na-đa, Đức, Anh, Ai-len, Pháp, một số nước Bắc Phi... Bất chấp lệnh cấm tụ tập nhiều người do dịch Covid-19, những người biểu tình vẫn xuống đường phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc, lạm dụng vũ lực của cảnh sát Mỹ và yêu cầu một sự thay đổi mang tính hệ thống trước nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân sâu xa của các vụ bạo động sắc tộc tại Mỹ không chỉ vì vấn đề mất an ninh hay tội phạm gia tăng, mà là hệ quả của một “hợp chúng quốc” luôn có những vết rạn nứt, thậm chí chia rẽ về chủng tộc mà chưa một đời Tổng thống Mỹ nào

☞ giải quyết được tận gốc rễ. Trong lịch sử, mặc dù Mỹ đã làm rất nhiều việc để phá bỏ các quan điểm gây chia rẽ, hàn gắn người dân: Ngay sau nội chiến (1861 - 1865), Quốc hội Mỹ đã thông qua Tu chính án thứ 13, chính thức bãi bỏ chế độ nô lệ; năm 1964, Đạo luật Dân quyền được thông qua, tuyên bố mọi sự phân biệt chủng tộc, màu da, nguồn gốc, giới tính đều là bất hợp pháp, thế nhưng bất chấp mọi “liều thuốc”, xung đột sắc tộc tại Mỹ vẫn được ví như một loại virus, chỉ nằm im chứ không thể bị tiêu diệt hoàn toàn và sẽ phát tác ngay khi có cơ hội<sup>1</sup>.

Các hoạt động biểu tình ở Mỹ hiện đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội và nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh diễn biến đại dịch Covid-19 vẫn chưa giảm ở Mỹ. Theo số liệu thống kê, hiện Mỹ vẫn là nước đứng đầu về số ca nhiễm và tử vong. Dịch bệnh Covid-19 đã khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại nặng nề và tình trạng thất nghiệp tăng cao kỷ lục, trong khi đó việc hàng nghìn người tham gia biểu tình lại càng gia tăng khả năng dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại. Thêm vào đó, các cuộc biểu tình

chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt cũng sẽ ảnh hưởng nhất định tới cuộc bầu cử và chính trường Mỹ trong thời gian tới.

Trước vụ việc biểu tình ở Mỹ gia tăng, Người Phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam khẳng định: “Việt Nam quan tâm và chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Mỹ về tình trạng một số vụ biểu tình đang có xu hướng bạo lực diễn ra ở một số địa phương Mỹ và có ảnh hưởng đến kinh tế và an sinh xã hội của người dân. Việt Nam mong rằng tình hình sẽ sớm được ổn định để người dân được sớm trở lại cuộc sống bình thường”. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã ra khuyến cáo tới công dân Việt Nam tại Mỹ, đề nghị công dân: (i) không đến những khu vực có biểu tình, tuân thủ nghiêm túc các quy định của cơ quan chức năng sở tại, hạn chế đi lại; (ii) liên hệ với cảnh sát địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ trong trường hợp bị ảnh hưởng hoặc cần trợ giúp. Khuyến cáo này và đường dây nóng bảo hộ công dân đã được đăng tải công khai./.

**(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)**

---

<sup>1</sup> - Theo các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ, hằng năm có hơn 1.000 vụ việc cảnh sát nước này nổ súng gây chết người và nhiều người trong số này là người Mỹ gốc Phi. Đây chính là “ngòi nổ” gây nên làn sóng phản nộ của người dân, đe dọa sự ổn định xã hội ở Mỹ.



# DỰ BÁO 5 KỊCH BẢN TRIỂN VỌNG PHỤC HỒI KINH TẾ THẾ GIỚI

## Tác động của đại dịch Covid-19 với nền kinh tế thế giới:

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác động nghiêm trọng cho nền kinh tế thế giới. Trong báo cáo tháng 5/2020, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo IMF có thể phải hạ dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống thấp hơn cả mức 3% đưa ra hồi tháng 4. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhận định, giao dịch thương mại toàn cầu năm nay có thể giảm từ 13 đến 32%. Đại dịch Covid-19 cũng đã khiến tình trạng thất nghiệp ở hầu hết quốc gia tăng đột biến. Việc giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng cũng làm cho các nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Các nhà hoạch định chính sách nhận định, thị trường tiêu dùng và du lịch là hai lĩnh vực "xương sống" giúp các nền kinh tế phục hồi và tăng tốc hiện vẫn đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, ước tính sẽ suy giảm 45% trong năm 2020. Ngay cả khi lệnh phong tỏa ở một số quốc gia đã được dỡ bỏ thì quy định về giãn cách xã hội vẫn khiến người dân e ngại, hạn chế sử dụng các dịch vụ và đi du lịch...

## Dự báo một số kịch bản triển vọng phục hồi nền kinh tế thế giới

Khi kinh tế toàn cầu đã rơi vào suy thoái, một trong những vấn đề mà giới phân tích và các chính phủ quan tâm nhất hiện nay là kinh tế thế giới sẽ phục hồi như thế nào sau đại dịch. Theo các nhà phân tích, triển vọng phục hồi của kinh tế thế giới sẽ diễn ra theo mô hình nào còn tùy thuộc vào thời gian kéo dài của đại dịch Covid-19 cũng như mức độ ảnh hưởng của nó. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) mới đây cho biết, hơn 50 nhà kinh tế học đã tham gia khảo sát của Reuters về khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, và đã đưa ra 5 kịch bản về triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu, bao gồm mô hình chữ V, U, W, L và SWOOSH-biểu tượng của thương hiệu Nike.

- Với dự báo phục hồi theo hình chữ V, các nhà kinh tế học cho rằng đây là kịch bản lạc quan nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Sau khi đi xuống, nó sẽ nhanh chóng trở dậy, lấy lại tốc độ tăng trưởng như thời kỳ trước khi dịch bệnh bùng phát với một loạt hiệu ứng bật lò xo. Dự báo nền kinh tế thế giới sẽ có khả

☞ năng phục hồi nhanh vào quý III và quý IV năm 2020.

- Với kịch bản hình chữ U, có nghĩa là thời gian trì trệ sẽ kéo dài hơn sau sự sụt giảm ban đầu do dịch bệnh, nhưng cuối cùng vẫn là sự trở lại của xu hướng tăng trưởng. Thời gian hồi phục sẽ mất hơn 2 quý bởi kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng còn tồi tệ hơn cả những năm 2008 - 2009. Điều này xảy ra có thể là vì lệnh giãn cách xã hội đã tác động tiêu cực lên nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, trong đó có du lịch, ước tính lượng khách du lịch quốc tế sẽ giảm 60 - 80% trong năm 2020.

- Kịch bản chữ W đáng lo ngại hơn. Kịch bản chữ W ngụ ý rằng, kinh tế thế giới có thể phục hồi trong thời gian ngắn, sau đó lại suy giảm hơn nữa. Điều này có khả năng xảy ra sau khi các lệnh phong tỏa được nới lỏng. Tuy các hoạt động kinh tế quay trở lại song nhiều doanh nghiệp bị phá sản, tỷ lệ thất nghiệp tăng, nguy cơ suy thoái vẫn hiện hữu nếu một đợt sóng Covid-19 thứ hai xuất hiện.

- Kịch bản chữ L được xem đáng báo động nhất, xuất hiện khi nền kinh tế hầu như chưa thể bật dậy, cứ mãi dò đáy nếu dịch Covid-9 tiếp tục lan rộng dẫn tới phải áp dụng các lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, viễn cảnh này cũng được xem là khó trở thành hiện thực.

- Một kịch bản khác được đa số các nhà hoạch định chính sách đưa ra, đó là nền kinh tế thế giới nhiều khả năng sẽ phục hồi theo mô hình giống dấu “SWOOSH” trong biểu trưng của hãng giày Nike, hơn là mô hình chữ V theo những dự báo trước đó. Điều này có nghĩa là nền kinh tế thế giới sẽ mất nhiều thời gian để chạm đáy, sau đó phục hồi với tốc độ chậm nhưng chắc chắn. Các nhà hoạch định chính sách dự báo rằng nền kinh tế thế giới sẽ có sự sụt giảm mạnh, sau đó là quá trình phục hồi chậm chạp và đau đớn, với nhiều nền kinh tế phương Tây bao gồm cả Mỹ và châu Âu, sẽ không thể quay trở lại mức sản lượng như năm 2019 cho tới cuối năm tới hoặc thậm chí xa hơn.

Theo các nhà phân tích, giải quyết bài toán kinh tế thời kỳ hậu Covid-19 đang là thách thức của bất kỳ quốc gia nào. Cho đến nay, kịch bản được nhiều nhà hoạch định chính sách và giám đốc điều hành các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới lựa chọn nhất, đó là kinh tế thế giới sẽ phục hồi theo mô hình giống dấu “SWOOSH” trong biểu trưng của hãng thể thao Nike (phục hồi chậm nhưng chắc). Nhưng để có thể đạt được điều này thì lộ trình phục hồi phải được thực hiện đồng bộ, thích hợp và an toàn ở tất cả các nước./.

**(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)**

# ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7/2020

*Trong tháng cần tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:*

-----

1. Tuyên truyền các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương: kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; Nội dung, kết quả kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X; Hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, những giải pháp nhằm phục hồi kinh tế - xã hội sau Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường tuyển tin, bài tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức, kết quả Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết quả đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIV); kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII); tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các mô hình, điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

3. Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng

cuối năm; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; công tác phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi, trong đó tập trung phản ánh những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ở các cấp, các ngành, tình hình khôi phục hoạt động ở các đơn vị sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh Covid - 19; tình hình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... phản ánh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, tiến độ thực hiện các công trình, phần việc ở các ngành, địa phương, đơn vị trong thời gian qua; tình hình, tiến độ triển khai thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; các văn bản hướng dẫn của tỉnh ...); việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở các địa phương trong tỉnh.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, kết quả các hoạt động, các sự kiện đối ngoại

☞ của Đảng, Chính phủ, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông, công tác biên giới trên đất liền. Đấu tranh phê phán đối với các thông tin sai trái, xuyên tạc, tin đồn, tin giả (fakenews) của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tình hình Biển Đông... trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về *“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”*; công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các cấp, ngành.

5. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 7: Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2020); 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020); 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020); 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019);

6. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), trong đó tập trung tuyên truyền, phát huy truyền thống và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với

sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta trong 90 năm qua nói chung và công tác tuyên giáo của tỉnh nhà nói riêng; tri ân công lao, đóng góp của các thế hệ cán bộ ngành tuyên giáo đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Cổ vũ, động viên cán bộ ngành tuyên giáo vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

7. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền *“Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng”* (Giải Búa liềm vàng), *“Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận”* (Giải Cờ đỏ) năm 2020 tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và tầng lớp nhân dân tìm hiểu, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Thông tin về cuộc thi trực tuyến *“Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam”* nhằm hướng đến kỷ niệm 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020).

Cùng với những nội dung nêu trên, các địa phương, đơn vị và các cơ quan báo chí của tỉnh căn cứ nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, địa phương, đơn vị, sở, ngành, đoàn thể mình để bổ sung và triển khai công tác tuyên truyền cho phù hợp./.

**BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY**



# CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 – 01/8/2020)

✍ Tiến sĩ HỒ TRUNG PHƯỚC

UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sau Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930), nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng được đặt lên hàng đầu nhằm tuyên truyền làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu Đảng, tin Đảng và đi theo con đường cách mạng vô sản của Đảng để giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ. Từ yêu cầu đó, Đảng ta thành lập Ban Cổ động - Tuyên truyền để tuyên truyền, vận động, tập hợp các lực lượng trí thức, công nhân, nông dân yêu nước đứng lên theo Đảng đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc.

Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đồ 01/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được

đur luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Đối với công tác Tuyên giáo tỉnh nhà, ngay khi chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập tại làng Tam Tân (1930), công tác Tuyên giáo đã làm nhiệm vụ tuyên truyền đường lối xây dựng Đảng, tuyên truyền lòng yêu nước, chống thực dân Pháp và phong kiến, xây dựng cơ sở cách mạng; đồng thời, phát hành tờ báo nội bộ, lấy tên “Nhân đạo” và một số tài liệu “bỏ túi” nói về Cách mạng tháng Mười Nga, Công xã Pari, Công xã Quảng Châu..., in truyền đơn cho các cuộc đấu tranh. Có thể nói, tờ “Nhân đạo” là tờ báo đầu tiên của Đảng bộ Bình Thuận làm nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng trong nhân dân. Do điều kiện đảng viên hoạt động bí mật, công tác tuyên truyền vừa kết hợp tuyên truyền miệng, vừa dùng truyền đơn, bản tin, nội san, cổ vũ, hướng dẫn phong trào. Biện pháp đó đã có tác dụng nhất định, thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân theo đường lối của Đảng.

Tháng 9-1949, Ban Tuyên huấn Bình Thuận được thành lập; sau khi

được thành lập, Tuyên huấn Bình Thuận đã cùng Đảng bộ và Nhân dân góp phần đánh thắng thực dân Pháp xâm lược (1949 - 1954), đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975), xây dựng và phát triển quê hương (1975 - 2020). Thực hiện Nghị quyết TW6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bộ máy tổ chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bố trí, sắp xếp từ 06 phòng chuyên môn còn 03 phòng: (1) Tổng hợp – Lịch sử Đảng, (2) Thông tin - Tuyên truyền, (3) Lý luận chính trị - Khoa giáo.

Năm 2020, ngành Tuyên giáo Bình Thuận tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực của Tuyên giáo theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, tập trung tuyên truyền, xây dựng Đảng về mặt tư tưởng góp phần đảm bảo an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời tham mưu kế hoạch, hướng dẫn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Đại hội Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

gắn Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “*Tiếp tục đẩy mạnh, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng*”.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, đội ngũ Tuyên giáo Bình Thuận là những cán bộ, đảng viên được thử thách rèn luyện, trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến, cũng như trong thời kỳ xây dựng đất nước, hội nhập và phát triển. Được cấp ủy phân công nhiệm vụ, cán bộ ngành Tuyên giáo qua từng thời kỳ với bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm, vượt qua gian khổ hăng say công tác, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân tin tưởng, giao trọng trách.

Kỷ niệm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò,

vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo đều có tác động đến tư tưởng, trí tuệ, tình cảm của con người một cách tinh tế, nhạy bén, đòi hỏi phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy đảng với những yêu cầu ngày càng cao mới đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm để phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung và công tác Tuyên giáo tỉnh nhà nói riêng, củng cố và tăng cường niềm tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo và cuộc chiến đấu vinh quang của các thế hệ đi trước. Đây cũng là dịp để cán bộ Ngành Tuyên giáo và đông đảo cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

# DI CHỨC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

H.T

*Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta về với “thế giới người hiền”, cùng với thời gian, Đảng và Nhân dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc được thể hiện trong bản Di chúc của Người.*

**B**ản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, được viết từ trái tim, trí tuệ và tư tưởng của một vĩ nhân. Di chúc của Người là sự hội tụ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hòa quyện, chất lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, đã đi vào lịch sử và trở thành một tài sản vô giá của dân tộc ta.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc, bởi trong đó thể hiện tâm huyết của một con người “đại nhân, đại trí, đại dũng”, là tâm cao của một con người đã dành cả cuộc đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, vì hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

Những dòng đầu tiên của bản Di chúc lịch sử được Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức đặt bút viết vào ngày 10/5/1965. Khi đó Người đã bước sang tuổi 75 - tuổi “xưa nay hiếm” như cách nói của nhà thơ Đỗ Phủ (đời Đường - Trung Quốc). Chọn một ngày đẹp trời trong dịp kỷ niệm ngày sinh của mình, khi sức khỏe còn rất tốt và trí tuệ minh mẫn, Người đã viết những lời căn dặn cho toàn Đảng, toàn quân và

toàn dân ta. Từ ngày 10 đến ngày 14/5/1965, mỗi ngày Người dành khoảng 1 tiếng để viết và hoàn thành bản Di chúc gồm 3 trang do Người tự đánh máy, gồm cả phần đầu, phần giữa và phần cuối và Người ký tên vào đó.

Những lời căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc vô cùng giản dị mà thiêng liêng, có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đồng thời thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả. Đó là tư tưởng về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện chính sách xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, phát huy nguồn lực con người, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; kiên định mục tiêu đi lên xã hội chủ nghĩa và thực hiện công cuộc đổi mới...

Trong bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời căn dặn đầu tiên là nói về Đảng. Đó cũng là vấn đề Người trăn trở trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Quán triệt tư tưởng của Người, vấn đề đoàn kết trong Đảng luôn được Đảng ta quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Người nhấn mạnh truyền thống đoàn kết trong Đảng, yêu cầu thực hành

dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình, Người mong muốn “mỗi đảng viên, cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Nhìn nhận thanh niên là một lực lượng to lớn và mạnh mẽ, Hồ Chí Minh khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Người nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định thanh niên là rường cột của nước nhà, là đội hậu bị của Đảng, yêu cầu Đảng phải quan tâm chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho họ.

Về nhân dân lao động, Người trước sau như một luôn khẳng định rằng dân là gốc của nước, là lực lượng chủ yếu của cách mạng, vì dân có số lượng đông, mọi lực lượng đều ở nơi dân. Dân cũng là những người làm ra mọi của cải vật chất và giá trị văn hóa, nuôi sống bộ máy nhà nước và toàn thể xã hội, làm cho xã hội tồn tại

☞ và phát triển. Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo Đảng, rất mực trung thành với Đảng, vì vậy “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Về phong trào Cộng sản trên thế giới, đoàn kết quốc tế, Di chúc của Người thể hiện tư tưởng truyền thống dân tộc “*ăn quả nhớ người trồng cây*”, “*có trước, có sau*”; cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, bởi vậy, sự đoàn kết và ủng hộ của cộng đồng quốc tế có vai trò to lớn đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực cho phong trào cách mạng thế giới, vì hòa bình và phát triển. Vì vậy, Người luôn một lòng tin tưởng “các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại”.

Vậy mà, khi nói về việc riêng của mình, Người vẫn nghĩ đến việc chung của đất nước. “*Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức diễu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân*”. Trước lúc đi xa, Người chỉ có một mong muốn “*toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh*”.

Đọc Di chúc của Người để được hiểu sâu hơn nữa tình cảm của Bác, tâm hồn của Bác để thêm yêu Bác nhiều hơn nữa. Ấn chứa trong từng câu, từng chữ là

một tấm lòng đầy yêu thương con người, yêu quê hương, đất nước vô bờ bến. Có lẽ điều ân hận là Người qua đời trước khi hoàn thành sự nghiệp cách mạng và đạt được mục đích giành độc lập hoàn toàn cho một nước Việt Nam thống nhất mà Người đã cống hiến cả đời mình.

Thế giới hôm nay đã có những biến chuyển vô cùng to lớn, Đảng ta và nhân dân ta cũng vậy, đất nước bước qua chiến tranh đã từng ngày thay da đổi thịt, phồn vinh và tươi sáng hơn. Cái tên Việt Nam đã có một vị trí nhất định trên bản đồ thế giới. Để đạt được những thành quả này, với vai trò lãnh đạo cách mạng, Đảng phải thật vững mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên tốt. Thực hiện di nguyện của Người, nhiệm vụ của chi, đảng bộ ở các cơ quan phải là hạt nhân lãnh đạo chính trị trong mỗi cơ quan để lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước và hết lòng phụng sự nhân dân; thực hành cần, kiệm, liêm, chính; loại bỏ những bệnh quan liêu, hình thức, tham nhũng, lãng phí còn trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; vạch rõ các khuyết điểm và đề ra cách sửa chữa, không để khuyết điểm nhỏ chồng chất thành khuyết điểm to; quản lý và sử dụng ngân sách một cách hợp lý, bởi nó là mồ hôi, nước mắt mà nhân dân; cải tiến nâng cao năng suất công tác, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước; tăng cường giáo dục chính trị và bồi

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngày càng sáng tạo, tiên bộ; giải thích cho người dân hiểu thấu chính sách của Đảng, của Nhà nước, khuyến khích người dân thực hiện những chính sách ấy; làm cho mọi người đều hiểu rõ nhiệm vụ vẻ vang của mình, bất kỳ ở địa vị nào, làm công việc gì đều vì Nhân dân, vì Tô quốc mà làm đúng những nghị quyết và kế hoạch của Đảng và Nhà nước.

Để làm được điều này, các chi, đảng bộ và đảng viên phải xung phong gương mẫu trong mọi việc, đồng thời phải thật thà, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau ngoài Đảng; phải thật sự mở rộng dân chủ trong cơ quan; phải luôn luôn tự phê bình và thẳng thắn phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Một đảng viên ở địa vị càng cao thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương và kiên quyết thực hành dân chủ.

Cấp ủy các chi, đảng bộ phải dùng cách chính trị, giáo dục, đề nghị, giải thích, bàn bạc với quần chúng... chứ tuyệt đối không được lạm quyền, mệnh lệnh. Cấp ủy các chi, đảng bộ cần phải hiểu: Tổ chức Đảng là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính. Các chi, đảng bộ bất kỳ ở cơ quan nào đều nên đặt kế hoạch thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển phồn vinh hơn như Bác hằng mong đợi./.



# Một số hình ảnh kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020)



## BÌNH THUẬN 04 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

 THÚY BÌNH

**T**hực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, từ đó, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban tham mưu của Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm cho các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hàng năm phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, cấp ủy đảng, từng cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những khâu đột phá theo Kế hoạch số 31-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05 ở các cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với thực tiễn; nêu cao vai trò của người đứng đầu, các quy định nêu gương của Trung ương, của tỉnh; làm tốt việc phát hiện, suy tôn, biểu dương


các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hàng năm ở cấp ủy các cấp; khắc phục bệnh thành tích, phô trương, hình thức, quan liêu. Kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh triển khai học tập, quán triệt cho 537.993 lượt người. Trong đó cho 121.411 lượt đảng viên, đạt 93,11%; cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được triển khai trong các buổi sinh hoạt là 416.582 lượt người.

Sau học tập, quán triệt người đứng đầu xây dựng kế hoạch gương mẫu thực hiện; cán bộ, đảng viên, công chức xây dựng kế hoạch tự giác thực hiện đạt 100%; hầu hết, cán bộ, công chức đều viết “Bản cam kết” về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,

lối sống. Cuối năm, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ đảng và quần chúng báo cáo trước cơ quan và các đoàn thể cấp mình.

Qua việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tổ chức giám sát thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực, đạt những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc học tập Chỉ thị 05, triển khai các kế hoạch Tỉnh ủy, các chuyên đề đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng các cấp; là một trong những nội dung đánh giá sinh hoạt định kỳ của các chi, đảng bộ trong tỉnh; là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên hàng năm. Vai trò, trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ, luôn nêu cao 

☞ tính tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh; thực hiện tự phê bình và phê bình; chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, gia đình về các nội dung chuyên đề hàng năm; vận động quần chúng, nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết; chú trọng thực hiện các khâu đột phá đạt kết quả tích cực; từng cán bộ, đảng viên đổi mới phong cách, lối làm việc theo phương châm “gần dân, sát cơ sở”, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; tạo đoàn kết, gắn bó; dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị được phát huy. Nhiều gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác được tập thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương suy tôn, khen thưởng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung

ương 4 (khóa XI, XII); rà soát, kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh, chỉ đạo, trong xây dựng Đảng được chỉ ra trong quá trình kiểm điểm hàng năm; các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị gắn với phát động sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 03 vấn đề bức xúc tập trung giải quyết (bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội, trước hết là ma túy), các địa phương, đơn vị tùy vào thực tế của mình lựa chọn thêm những vấn đề bức xúc cần giải quyết để triển khai thực hiện và giành được kết quả khích lệ.

Việc bảo vệ môi trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo thường xuyên. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục cơ bản vấn đề ô nhiễm, giải quyết các điểm nóng về môi trường, đạt nhiều kết quả tích cực, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường được duy trì thường xuyên; tổ chức nhiều đoàn khảo sát kiểm tra, qua đó chấn

chỉnh, xử phạt bảo đảm tính răn đe. Qua 4 năm triển khai giải quyết vấn đề bức xúc về bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh, đã xử phạt 417 vụ vi phạm về bảo vệ môi trường với số tiền 12.417.671.000 đồng.

Việc triển khai nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai kịp thời các giải pháp thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra được tham gia tích cực, có trách nhiệm. Quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp với tuyên truyền giáo dục việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP, hướng dẫn hoàn chỉnh các thủ tục hành chính theo quy định, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm các quy định về ATTP. Bốn năm qua trên địa bàn tỉnh đã xử phạt 348 vụ vi phạm an toàn thực phẩm với số tiền 1.084.125.000 đồng.

Về tệ nạn xã hội (tập trung xử lý ma túy) Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện vi phạm, lập hồ sơ xử lý, răn đe, giáo dục các đối tượng vi phạm. Định kỳ 6 tháng, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các ngành, địa phương để chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.

Các chương trình quốc gia về phòng, chống tệ nạn xã

☞ hội được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường thanh tra, kiểm tra của các ngành chức năng đạt được những kết quả nhất định, góp phần làm chuyển hóa một số địa bàn phức tạp, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội cơ bản được kiểm soát tốt hơn. Bên cạnh đó, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tệ nạn xã hội như ma túy, tín dụng đen, cờ bạc... được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt. Qua 4 năm giải quyết vấn đề bức xúc về tệ nạn xã hội, trước về ma túy, toàn tỉnh đã xử lý hình sự 382 vụ/650 đối tượng; phát hiện và xử lý 09 vụ trồng cần sa; đưa 505 đối tượng nghiện ma túy vào diện quản lý theo Nghị định 111-NĐ/CP; đưa 122 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên lĩnh vực môi trường; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão lụt, môi trường nước, vệ sinh trong cộng đồng dân cư; đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật bảo vệ môi trường, chấn chỉnh hoạt động các tổ chức tư nhân, doanh nghiệp xả thải ra môi trường, xâm hại tài nguyên khoáng sản. Về an toàn thực phẩm kịp thời tập

huần, phổ biến kiến thức về bảo đảm ATTP của các ngành chức năng... giải quyết những vấn đề bức xúc ATTP trên các lĩnh vực thu mua, chế biến, cấp phép hoạt động; ngăn ngừa, răn đe và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng dân cư. Về tội phạm ma túy, đấu tranh trấn áp tội phạm; các hiềm họa ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp; nêu gương điển hình tội phạm hoàn lương, hòa nhập cộng đồng; phòng, chống ma túy vùng biển; vùng giáp ranh, vùng có điểm nóng về sử dụng chất ma túy; biểu dương các gương sáng trong đấu tranh, phòng chống ma túy và tội phạm; ra quân các tháng hành động phòng chống HIV/AIDS, tháng hành động phòng, chống ma túy...

Qua triển khai 03 vấn đề bức xúc, nổi cộm, các cấp ủy, địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong tầng lớp nhân dân. Cùng với việc triển khai 03 vấn đề bức xúc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai 03 nội dung đột phá (Tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình. Đổi mới nội dung và phương thức làm việc, gần dân, sát cơ sở) và chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xác định và bổ sung các nội dung đột phá để thực hiện phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đến nay, hầu hết các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung đột phá sát hợp với từng địa phương, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, ý thức trách nhiệm, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phong cách, lối làm việc khoa học, chuẩn mực; nói đi đôi với làm; gương mẫu thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao; tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy; mạnh dạn nhận khuyết điểm và khắc phục khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, công tác cán bộ; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhất là vai trò người đứng đầu, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại với nhân dân... Nhờ vậy, những hạn chế, khuyết điểm dần được khắc phục, trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân được nâng lên; đơn giản thủ tục giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhanh chóng, giảm thiểu hồ sơ trễ hện của tổ chức, công dân được Nhân dân đồng tình.

Các huyện, thị, thành ủy và đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, từng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05, đã qua 02 giai đoạn sơ ☞

👉 kết, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến: giai đoạn (2016 - 2018), (2018 - 2020); mỗi năm các cơ quan, đơn vị, địa phương và Thường trực Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm làm cơ sở cho việc tổng kết toàn khóa.

Giai đoạn 2016 - 2018, các cấp ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương biểu dương, khen thưởng cho 194 tập thể và 253 cá nhân; đăng ký lên tỉnh với 135 tập thể và 154 cá nhân tiêu biểu. Kết quả giai đoạn 2016 - 2018: có 64 tập thể và 64 cá nhân được Bí thư Tỉnh ủy biểu dương; 10 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở cấp tỉnh, đúng dịp kỷ niệm 128 năm ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Giai đoạn 2018 - 2020, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 vào ngày 19/5/2020, các cấp ủy đã đề nghị cấp tỉnh khen 126 tập thể và cá nhân, trong đó: Bí thư Tỉnh ủy biểu dương 50 tập thể, 56 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND

tỉnh tặng Bằng khen 10 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiêu biểu.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, chủ động, tích cực, đồng bộ, thường xuyên, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp; một số chi bộ đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục triển khai đa dạng, phong phú; ý thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên; trách nhiệm cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vấn đề bức xúc, đột phá được giải quyết trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền với nhân dân được thực hiện tốt hơn; lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nâng lên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,

## ■ HUỲNH MINH CHÁNH

### Gửi Anh

*(Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7)*

*Nợ nước hy sinh đền đáp xong*

*Tâm nguyện đã trọn thỏa hoài mong*

*Cỏ hồng sương sớm ru mờ ám*

*Mây ửng nắng chiều vỗ giấc nồng*

*Thanh thân dâng đời “Mầm sự sống”*

*Hồn nhiên tặng Mẹ đóa hoa hồng*

*Gửi Anh - Liệt sĩ ân tình nặng*

*Một nén hương thơm vạn tâm lòng./.*

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tiêu cực trong nội bộ; tạo được niềm tin, ủng hộ và hưởng ứng tích cực trong nhân dân.

Công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu thực hiện đúng quy định, kịp thời; nhiều tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng đã tạo sức lan tỏa trong xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 cần được duy trì thường xuyên nhằm tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội; góp phần làm cho xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng lành mạnh và Đảng ta trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, như Người hằng mong ước./.

# VINH DỰ TỰ HÀO LÀ CHIẾN SĨ TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA CỦA ĐẢNG

 Lê Chí Phương

(Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận)


Nhớ lại những năm 2000, cả nước đang chuẩn bị bước vào thế kỷ XXI và trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức tiến hành đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X thì một tin vui lớn làm nức lòng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng. Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng nhất trí với đề nghị của Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương lấy ngày 01-8-1930 làm ngày truyền thống của ngành tư tưởng - văn hóa.

**N**gày truyền thống ngành Tư tưởng - Văn hóa của Đảng được xác định căn cứ vào văn bản của Ban công động và tuyên truyền Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền cho ngày Quốc tế đỏ 01-8-1930 còn lưu giữ được.

Thật vinh dự và tự hào, tôi và đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được mời ra thủ đô Hà Nội dự cuộc họp mặt thân mật do Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tổ chức vào ngày 31-7-2000 kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa (01-8-1930-01-8-2000) tại trụ sở Trung ương Đảng số 04 Nguyễn Cảnh Chân. Thật lòng tôi rất xúc động và vui mừng lần đầu được thấy và được bắt tay đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đồng chí cố vấn Đỗ Mười, vỗ tay chào đón các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Thường trực Chính phủ, các đồng chí cán bộ lão thành của ngành, đại diện các Ban Đảng, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện 64 Ban Tuyên

giáo Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước, các Hội văn hóa - nghệ thuật và đại diện các thế hệ cán bộ của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tới dự họp mặt.

Cũng là lần đầu được nghe trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói chuyện rất chân tình và sâu sắc. Đồng chí nói: “Công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của công tác tư tưởng - văn hóa gắn liền với sự trưởng thành của Đảng. Công tác tư tưởng - văn hóa là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả mọi đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ của Đảng, của các cấp ủy Đảng, trong đó không thể không khẳng định đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng phát huy, phát triển theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng, ngày càng đông đảo và trưởng thành, thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia”.

Thật vinh dự cho thế hệ chúng ta khi được kế tục sự nghiệp vẻ vang của các 

☞ bậc tiền bối mà vị tổng chỉ huy là Bác Hồ kính yêu và đội ngũ chiến sĩ tiên phong là những học trò xuất sắc của Người, đó là các đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn - những nhà chiến lược đồng thời cũng là những nhà tư tưởng của Đảng; đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà kinh tế đồng thời cũng là nhà lãnh đạo tư tưởng, nhà văn hóa; đồng chí Lê Đức Thọ vừa là nhà tổ chức, vừa là nhà lãnh đạo tư tưởng... Rồi các đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và nhiều cán bộ ưu tú khác của Đảng cũng đều là những cán bộ tư tưởng xuất sắc của Đảng.

Nhìn lại cần thấy không phải chỉ có chúng ta hôm nay mới làm công tác tư tưởng. Ông cha tay ngày xưa làm công tác tư tưởng rất giỏi, nên đã xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước để chúng ta có được giang sơn, gấm vóc như ngày nay. Hội nghị “Diên Hồng” chẳng phải là hình thức thực thi dân chủ của các vua nhà Trần đó sao! Sự kiện lịch sử đó đã trở thành biểu tượng mẫu mực của công tác vận động tư tưởng, tập hợp, cổ vũ, động viên sức mạnh toàn dân tộc chung một ý chí quyết đánh thắng giặc xâm lược. “Bình Ngô Đại cáo” của Nguyễn Trãi, “Hịch Tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo đều là những tác phẩm tư tưởng - văn hóa xuất sắc, nêu cao lòng tự hào dân tộc, cổ vũ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, lịch sử cách mạng nước ta mãi mãi còn ghi những thành tựu to lớn của công tác tư tưởng - văn hóa, những đóng góp xuất sắc của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chiến đấu trên mặt trận vẻ vang này.

Đáp từ, đồng chí Hữu Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương thay mặt toàn ngành hứa với đồng chí Tổng Bí thư: “Quyết tâm giữ vững niềm tin, ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nỗ lực phấn đấu góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của Đảng; Đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tôi rất xúc động và rất đỗi tự hào kính phục khi nghe đồng chí Tố Hữu, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương phát biểu: “Trước hết, phải nói người thầy vĩ đại của công tác tư tưởng-văn hóa là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Bác Hồ là người Việt Nam đầu tiên đưa công tác tư tưởng theo phương pháp biện chứng của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Sự thật là những năm 20 của thế kỷ XX, đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức Bác Hồ) đã công bố “Bản án của chế độ thực dân Pháp”, xuất bản báo “Người cùng khổ”, “Quốc tế nông dân”, “Thanh niên”, “Công nông”, “lính kách mệnh”... khi ở Trung Quốc, Người đã mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo những người cộng sản Việt Nam gieo những hạt giống đỏ đầu tiên cho các mạng Việt Nam và chính người đã khởi thảo “Đường cách mệnh”. Đây là tác phẩm lý luận đầu tiên của Đảng ta. Cái sáng tạo kỳ diệu của Bác Hồ là “Độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội; giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp; cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân” ☞

☞ đi lên chủ nghĩa xã hội không qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Bằng sáng tạo ấy, Bác Hồ là nhà lý luận, nhà chiến lược thiên tài. Người đã đề ra công tác tư tưởng phải khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh dân tộc gắn với sức mạnh thời đại. Với khẩu hiệu “ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Theo Bác: khẩu hiệu này không chỉ để nhấn mạnh đoàn kết mà còn để nói lên ba tầng đoàn kết đó là: Đoàn kết trong Đảng, toàn dân đoàn kết và đoàn kết quốc tế. Toàn Đảng, toàn dân tộc đoàn kết thì mới đoàn kết được với quốc tế, thì mới đại thành công...

Thật thú vị, thật sâu sắc, khi đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng-văn hóa Trung ương phát biểu: Nhu cầu trao đổi sự hiểu biết cho nhau trong quá trình lao động sản xuất, làm cho con người có tiếng nói, rồi chữ viết. Qua tiếng nói, chữ viết con người truyền cho nhau ý nghĩ của mình. Do đó đời sống tư tưởng xuất hiện, là đặc trưng có tính bản chất của cuộc sống con người. Trong con người, có “con” và “người”. Nếu thuần túy là “con” thì nó chỉ có nhu cầu sống và phát triển nòi giống theo bản năng như động vật, còn “người” thì có ý thức, nhờ có ý thức mà kiểm chế được lối sống theo bản năng. Trong mỗi con người cuộc đấu tranh để làm “người” hay làm “con” diễn ra gay gắt, ý thức thắng thì làm người, bản năng thắng thì làm con. Trong ý thức tư tưởng có ý thức tư tưởng đúng

và ý thức tư tưởng sai. Ý thức tư tưởng đúng sẽ dẫn đến hành vi phù hợp với quy luật tiến hóa xã hội (là người làm công tác tư tưởng phải nắm ý này).

Chế độ xã hội chủ nghĩa không phải do những con người giác ngộ về chủ nghĩa xã hội dựng nên. Bản thân sự tồn tại của Đảng cũng tự mình xây dựng tư tưởng cho mình. Từ đó công tác tư tưởng phải nhằm vào mục đích: Xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, làm cho Đảng luôn luôn giữ được vai trò tiên phong của giai cấp, là đại biểu tuyệt đối trung thành với quyền lợi nhân dân và dân tộc. Mục đích thứ hai là xây dựng hình thái ý thức xã hội theo định hướng chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh thúc đẩy sự phát triển của chế độ xã hội mới. Mục đích thứ ba là: Xây dựng con người Việt Nam có ý thức về làm người, về quyền lợi và nghĩa vụ làm chủ đất nước, có ý thức lợi ích nước với lợi ích nhà, có ý thức đúng về lẽ sống.

Để thực hiện ba mục đích nêu trên, mỗi cấp ủy đảng phải có cơ quan tham mưu về công tác tư tưởng, văn hóa. Ở cấp Trung ương phải có tầm nhìn xa trông rộng để phân tích sâu sắc các mặt tâm trạng chính trị trong xã hội, đề xuất xây và chống trên mặt trận tư tưởng văn hóa chung cả nước. Làm tham mưu phải nhìn thấy đúng tảng băng nổi, nhưng cũng phải hiểu sâu những luồng sóng ngầm. Làm tham mưu là phải biết nghe cả lời nói xuôi, cả lời nói ngược, cả lời nói trong các cuộc họp chung cả những gửi gắm tâm sự riêng. Làm tham mưu phải nhạy cảm nhận ☞



biết điều có khi nghe nói vậy mà không phải vậy. Làm tham mưu phải kịp thời nắm bắt những luận điệu xuyên tạc, lắt léo của kẻ thù. Có thể mới dự báo và báo đúng cho cấp ủy đảng; mới đề xuất được khẩu hiệu thích hợp, giải pháp linh hoạt sáng tạo nhằm đưa lại hiệu quả cao. Đối với các thế lực thù địch chống phá cách mạng, phải chém nhất nào đích đáng nhất đó, cô lập chúng không để quần chúng nghe theo. Nhưng làm công tác tư tưởng nội bộ ta phải khác Không chê oan, khen oan. Phải làm sao cho người ta tự giác hiểu rõ lẽ đúng, thấy vui, thêm đoàn kết, thêm yêu Đảng, yêu đời và làm việc hăng say hơn. Đặc biệt không nên chụp mũ, nói nặng lời, luôn nhớ câu nói người xưa: Dao đâm có lúc lành thương tích, lời nói đâm nhau hận suốt đời.

Từ những nội dung tiếp thu được, tôi có đôi điều suy nghĩ để làm tốt công tác tư tưởng, văn hóa sau đây:

1. Trước hết, phải nắm chắc chân lý phổ biến: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp tự giác của triệu triệu quần chúng. Chính Đảng cộng sản thông qua hoạt động tư tưởng của mình để đưa nhân tố tự giác vào quần chúng”. Theo Bác Hồ: “Tư tưởng là vấn đề cốt lõi của đời sống tinh thần của con người, tư tưởng luôn luôn giữ vai trò chủ đạo đầu tiên, chi phối sự suy nghĩ, hành động của con người. Vì vậy công tác tư tưởng là sự tác động lên trạng thái tư tưởng, tinh thần, tình cảm của những đối tượng khác nhau, nhằm thúc đẩy cách mạng tiến lên. Tư tưởng đúng

đắn, thông suốt, lập trường giai cấp vững vàng luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, tạo nên lòng quyết tâm, ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng. Là tiền đề, là cơ sở hành động thống nhất, mạnh mẽ có hiệu quả”. Vì vậy Bác Hồ coi công tác tư tưởng là mặt trận, những cán bộ đảng viên của Đảng là chiến sĩ, cán bộ tư tưởng chuyên trách là chiến sĩ xung kích trên mặt trận quan trọng hàng đầu này.

2. Thực hiện nghiêm túc phương châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng, cán bộ đảng viên trước hết là Bí thư, cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm chủ động làm công tác tư tưởng. Mỗi cán bộ đảng viên không chỉ thường xuyên tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến quần chúng mà vấn đề cực kỳ quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả công tác tư tưởng đó chính là mỗi cán bộ đảng viên phải phấn đấu để thực sự là tấm gương sáng về lý tưởng sống, đạo đức sống và năng lực sống.

3. Phải duy trì có nề nếp chế độ giao ban tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu dư luận xã hội để có thể nắm bắt kịp thời các khuynh hướng, tâm trạng tư tưởng của các giai cấp, tầng lớp, địa phương, ngành,... chỉ có trên cơ sở này, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị mới có những chủ trương, giải pháp đúng để phát huy nhân tố tích cực, ngăn chặn kịp thời các khuynh hướng tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

4. Phải đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của



☞ Đảng theo hướng: chuẩn bị tốt tài liệu, đề cương, bồi dưỡng những giảng viên, báo cáo viên gắn chặt việc học tập, quán triệt với sinh hoạt phê bình và tự phê bình và xây dựng chương trình hành động.

5. Thực hiện tốt công tác tư tưởng hướng mạnh về cơ sở để tăng cường thông tin, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Thực hiện định kỳ cán bộ lãnh đạo xuống cơ sở trực tiếp lắng nghe ý kiến của quần chúng, đối thoại với quần chúng, trả lời được những vấn đề bức xúc mà quần chúng đặt ra. Bên cạnh đó, phải kiện toàn để duy trì hoạt động có hiệu quả các Ban tuyên giáo và các thiết chế tư tưởng, văn hóa ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, phối hợp đồng bộ hoạt động của tất cả các lực lượng tạo nên sức mạnh tổng hợp của các binh chủng tư tưởng phục vụ thắng lợi từng nhiệm vụ chính trị. Chú ý việc quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hóa từ lãnh đạo, quản lý đến báo cáo viên theo hướng vừa đào tạo dài hạn, vừa mở các lớp bồi dưỡng chức danh theo chuyên đề, theo định kỳ thời gian, khắc phục tình trạng thiếu hụt về số lượng, đảm bảo mọi cán bộ chuyên trách phải được đào tạo cơ bản hoặc bổ sung hoàn thiện.

Theo tôi, nhận thức toàn bộ nội dung trên nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác tư tưởng. Tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng, hiệu quả là: Được việc, tức là hoàn thành nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ. Được người, tức là mọi cán bộ đảng viên, mọi quần chúng sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều trưởng thành cả

phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực hành động. Được tổ chức, tức là sau khi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị thì tổ chức lãnh đạo, tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh sản xuất, tổ chức hành chính, sự nghiệp, tổ chức quần chúng... đều vững mạnh hơn, trong sạch hơn. Ba mặt này hợp thành thước đo tổng hợp, đánh giá chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư tưởng văn hóa của chúng ta.

Không còn bao lâu nữa, chúng ta Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa (01.8.1930 – 01.8.2020). Trong lúc toàn Đảng bộ đang ra sức tiến hành Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Với tất cả ý thức trân trọng và tình cảm quý mến cho phép chúng tôi những người làm công tác tư tưởng, văn hóa trước đây bày tỏ lòng tin đối với các đồng chí đang làm công tác tuyên giáo tỉnh nhà sẽ vượt xa lớp trước chúng tôi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trước hết là Nghị quyết của Đại hội đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Và cũng xin gửi đến các đồng chí một điều, gọi là kinh nghiệm cũng được, gọi là tâm huyết cũng đúng đó là: Người làm công tác tư tưởng, văn hóa phải là người có niềm tin mãnh liệt. Anh nói, anh viết, anh diễn giải... mà chính anh không tin những điều anh nói, anh viết thì ai tin được. Niềm tin đó là niềm tin bất diệt, không lay chuyển vào Đảng, vào cách mạng, vào nhân dân./.

# Nguyễn Thành Phương

## Thầy giáo - Đảng viên trẻ tiêu biểu trong sự nghiệp trồng người

✍️ Thơm Xích

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta sẽ là một vườn hoa đẹp.” Đặc biệt đối với nghề giáo Bác đã dạy: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.” Thấm nhuần tư tưởng đó của Bác Hồ kính yêu, thầy giáo Nguyễn Thành Phương - giáo viên trường Tiểu học Hồng Thái 1 là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo với suy nghĩ: Tất cả vì học sinh thân yêu.

**T**hầy Phương, sinh năm 1984 là người thầy giáo trẻ, năng động. Với gương mặt phúc hậu, đôi mắt sáng, nụ cười rất tươi và cách nói chuyện đầy thân thiện, ai được tiếp xúc với thầy cũng đều yêu mến. Và mọi người sẽ càng yêu mến thầy hơn khi biết thầy chính là một tấm gương về nghị lực vươn lên. Thầy được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, ba thầy mất sớm, bỏ lại tám mẹ con, thầy đã cùng mẹ tần tảo nuôi dạy các em khôn lớn. Và ước mơ trở thành thầy giáo cũng bắt đầu từ đó. Để thực hiện ước mơ của mình, thầy đã thi vào trường Sư phạm Đại học Thể dục thể thao thành phố



Hồ Chí Minh. Thầy đã bén duyên với nghề giáo hay nghề đã chọn thầy, một người yêu những tâm hồn trong trẻo, yêu những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, khát khao được cống hiến, được trồng người.

### Khát vọng cống hiến, tâm huyết với nghề

Sau khi tốt nghiệp, thầy công tác và gắn bó tại trường Tiểu học Hồng Thái 1 đến nay 12 năm. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng yêu nghề, yêu trẻ, khao khát được cống hiến, được dạy dỗ, uốn nắn những “Mầm non của Đảng”, được thắp lửa cho học trò, thầy đã luôn miệt mài trăn trở với nghề, không ngừng học hỏi, tìm tòi và vận dụng sáng tạo những phương pháp dạy học để phù hợp với từng học sinh để học sinh nào cũng tiến bộ lên từng ngày.

Các phương pháp của thầy đều tập trung khơi gợi sự sáng tạo, ham học của các em học sinh, giúp các em phát triển toàn diện về cả năng lực và phẩm chất. Thầy luôn lắng nghe, chia sẻ và kịp thời động viên, khích lệ học trò yêu trường yêu lớp, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Chính sự quan tâm, giúp đỡ và

☞ triu mến của thầy, nhiều học trò của Thầy đã trở thành những người con ngoan trò giỏi. Nhắc đến thầy, phụ huynh và học sinh nào cũng nhớ đến với lòng biết ơn và cảm phục một nhà giáo trẻ có tâm với nghề.

### **Tổng phụ trách giỏi, năng động, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện**

Thầy được mọi người biết đến không chỉ biết đến một giáo viên dạy giỏi mà còn biết đến một Tổng phụ trách Đội năng động, nhiệt huyết. Thầy luôn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm công tác từ các anh chị trong câu lạc bộ phụ trách Đội của huyện, mạng xã hội; chủ động tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi bổ ích như: Hội khỏe phù đổng cấp trường, tổ chức trung thu, văn nghệ, tổ chức tham quan cho học sinh, vòng xe tri thức, giải toán – tiếng Anh trên Internet, kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng môi trường thân thiện,...

Năm 2012, thầy vinh dự đứng vào đội ngũ của Đảng và không ngừng cố gắng hơn nữa trong chuyên môn, tích cực tham góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong trường, mọi người không chỉ nể phục thầy về tài năng mà còn rất quý mến thầy vì lối sống giản dị, chân thành luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Từ những phong trào văn thể mỹ, phong trào thi đua làm nghìn việc tốt đến các hoạt động thiện nguyện... Thầy luôn là người tích cực, gương mẫu, tiên phong với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Thầy đã nhiều lần xung phong hiến máu cứu người; không quản

ngại đường xá xa xôi, cùng các đoàn viên trong trường đã lặn lội đến những vùng sâu vùng xa tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như Trường Tiểu học ở xã Phan Tiến, Phan Lâm, Phan Sơn.

### **Nhiều danh hiệu cao quý**

Cùng với lòng yêu nghề mến trẻ, khả năng chuyên môn vững vàng, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng thầy đã đạt được rất nhiều danh hiệu cao quý đáng ngưỡng mộ: 7 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 7 năm đạt chiến sỹ Thi đua cơ sở (từ năm 2013 đến 2019); Giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VII; năm 2013, được Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận; Đảng bộ Huyện Bắc Bình tặng giấy khen “Đảng viên trẻ tiêu biểu” năm 2019; Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen về gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Với những đóng góp đó, đồng chí vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tặng 03 Bằng khen (năm 2014, 2016, 2018) và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2019 vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2014 – 2015 đến năm học 2018 – 2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

### **Người chồng mẫu mực, tinh thần vì lợi ích cộng đồng cao**

Không chỉ là người giỏi công tác xã hội, thầy còn là người chồng, người cha đảm☞

đang, hết mực yêu thương vợ con. Ngoài việc đi dạy, thầy còn làm ruộng, trồng thanh long, chăn nuôi gia súc tăng thêm thu nhập cho gia đình. Năm 2019 thầy đã tự nguyện xung phong hiến 60m<sup>2</sup> đất ruộng làm đường phục vụ sản xuất nông nghiệp và vận động bà con địa phương góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn.... Thầy thật xứng đáng với danh hiệu “Đảng viên xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và công tác xây dựng Đảng từ năm 2015 - 2020” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng năm 2020.

Có thể nói, thầy Nguyễn Thành Phương đã truyền cho thế hệ trẻ nói riêng và những nhà giáo nói chung ngọn lửa của sức trẻ, của niềm đam mê, nhiệt huyết và bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn. Đất nước cần lắm những tấm gương như thầy Nguyễn Thành Phương để vươn cao, vươn xa, để bước tới đài vinh quang cùng sánh vai với các cường quốc năm châu./.



■ BUI VĂN HIÊN

## BÁO ĐẢNG

*Cầm tờ báo mới trên tay*

*Nhìn tranh ảnh đẹp, bài hay, rõ ràng*

*Chuyên đề, chuyên mục, chuyên trang*

*Càng xem càng thấy mở mang bao điều*

*Thông tin sốt dẻo sớm chiều*

*Đông tây nam bắc có nhiều chuyện hay*

*Cầm tờ báo Đảng trên tay*

*Chủ trương, nghị quyết trình bày rõ hơn*

*Tình dân, nghĩa Đảng keo sơn*

*Càng xem càng biết công ơn Đảng nhiều*

*Đọc báo Đảng, biết làm theo*

*Tìm cách xóa đói giảm nghèo vươn lên*

*Làm giàu chính đáng đừng quên*

*Thông tin kinh tế mọi miền báo đảng*

*Mục đích tôn chỉ rõ ràng:*

*“Xã hội dân chủ công bằng văn minh”.*

TRONG TỈNH

# ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN HÀM TÂN LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

✍️ Ngọc Linh (TH)

**S**au 2,5 ngày làm việc (23 – 25/6/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm Đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng tham dự có các đồng chí: Trần Duy Hưng, Hàm Vụ trưởng Vụ II, Văn phòng Trung ương Đảng; Hồ Xuân Long, Phó Vụ

trưởng Vụ III, Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Trần Thiết Kế, Phó Vụ Trưởng Vụ III, Ban Nội chính Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo

các ban xây dựng Đảng, các sở, ngành của tỉnh, Thường trực và Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy; Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện và 198 đại biểu chính thức trong đó có 36 đại biểu đương nhiên, 162 đại biểu được bầu từ Đại hội của 27 chi, đảng bộ cơ sở.



Trong nhiệm kỳ 2015-2020, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân huyện Hàm Tân đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, hầu hết các

chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt; kinh tế có bước phát triển, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư; văn hóa - xã hội có tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; dân chủ được mở rộng và phát huy hiệu quả; hệ thống chính trị được quan tâm

☞ củng cố và tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có sự chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội cũng đã xác định mục tiêu phát triển 5 năm đến (2020 -2025) là: huy động tốt các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; Đồng thời xác định 2 khâu đột phá để thực hiện thành công những chỉ tiêu đặt ra, đó là: Đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng điều hành, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Tập trung thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính



quốc phòng - an ninh vững mạnh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; Đồng thời xác định 2 khâu đột phá để thực hiện thành công những chỉ tiêu đặt ra, đó là: Đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng điều hành, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Tập trung thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính

quyền năng động, kỷ luật, kỷ cương, hành chính công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành. Đồng thời tạo điều kiện phát triển hạ tầng để phát triển kinh tế-xã hội, trong đó ưu tiên lĩnh vực nước sinh hoạt, các khu - cụm công nghiệp, dự án du lịch, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân huyện Hàm Tân đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ

huyện Hàm Tân đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển khi các khu, cụm công nghiệp dần hoàn thành, hệ thống các công trình thủy lợi đang được đầu tư, nhất là khi tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Phan Thiết - Dầu Giây hoàn thành ... là những tiền đề để Hàm Tân vươn mình phát triển.

Vì vậy, huyện phải nắm bắt, xác định được thời cơ, dự báo đúng thách



nghiệm Đại hội điểm của Đảng bộ huyện Hàm Tân. Theo đó, công tác tổ chức thực hiện tốt; không khí nghiêm túc, phấn khởi; việc trang trí đúng thể thức theo hướng dẫn. Đoàn chủ tịch điều hành nghiêm túc, đúng chương trình và các nguyên tắc quy định.

thực, đề ra những giải pháp phù hợp, triển khai thực hiện với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy mạnh mẽ đoàn kết nội bộ và coi đây là nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Võ Thanh Bình tái đắc cử Bí thư Huyện ủy, 2 phó Bí thư là đồng chí Văn Quý Ngọc và đồng chí Dương Văn Đông; Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gồm 14 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Sau khi Đại hội bế mạc, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức rút kinh

Công tác bầu cử dân chủ, đúng quy trình. Việc tổ chức thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên được tổ chức đảm bảo; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy đảm bảo nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ trong nội bộ. Đồng thời lưu ý từ kinh nghiệm Đại hội điểm, các huyện, thị, thành ủy cần chuẩn bị thật chu đáo, đúng quy trình quy định công tác nhân sự, bảo đảm nội dung các văn kiện, công tác tuyên truyền, tổ chức phục vụ, trang trí khánh tiết Đại hội, nắm vững các quy định, quy trình, nguyên tắc, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, bám sát kịch bản nhưng linh hoạt trong điều hành, chú ý gọi mở để đại biểu thảo luận, bổ sung, làm rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống./.




# Kết quả 05 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020”

 Lê Diễm

**B**ắc Bình là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất với 46.083 người, kế đến là huyện Hàm Thuận Bắc 15.972 người, Tánh Linh 14.937 người, Tuy Phong 7.862 người, Hàm Thuận Nam 5.761 người, Hàm Tân 4.685 người, Đức Linh 3.900 người, thành phố Phan Thiết 2.214 người (chủ yếu là người Hoa) và thị xã La Gi 319 người.

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Thuận trong những năm gần đây có sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là tình trạng kết hôn cận huyết thống ít xảy ra. Tuy nhiên, tình hình tảo hôn ngày càng gia tăng. Theo thống kê số liệu giai đoạn 2015 - 2020 có 100 trường hợp tảo hôn và 03 hôn nhân cận huyết thống. Việc dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là do đồng bào thiếu hiểu biết về Luật Hôn nhân - Gia đình, phong tục tập quán ở một bộ phận người đồng bào vẫn còn tồn tại, đa số các em ở độ tuổi thanh thiếu niên còn thiếu hiểu biết về kỹ năng sống, kiến thức pháp luật, thông tin về sức khỏe... Số trường hợp tảo hôn mặc dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đã ảnh hưởng nhất định đến kinh tế, đời sống của đồng bào, kinh tế của cặp vợ chồng trẻ chủ yếu lệ thuộc vào cha mẹ, dẫn đến

tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ngày càng tăng...

Theo số liệu từ năm 2016 đến năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức trên 94 lớp tập huấn/5.292 lượt người tham dự theo Quyết định 498, Đề án và Chương trình 135. Đối tượng, địa bàn gồm già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, đội ngũ hòa giải viên cơ sở, cán bộ, công chức và đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, thôn, đại diện các hộ gia đình dân tộc thiểu số sinh sống có con em ở độ tuổi thanh, thiếu niên và đoàn viên thanh niên của các thôn, bản thuộc các xã vùng cao có nguy cơ xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nội dung, hình thức là tuyên truyền miệng kết hợp trình chiếu và minh họa các hình ảnh, clip và tờ rơi, tài liệu để đồng bào nghiên cứu, các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý. Sau mỗi buổi tập huấn, tuyên truyền đều có trao đổi, thảo luận giữa báo cáo viên và người dự tập huấn. Ngoài ra, còn có một số hình thức như: tuyên truyền trên sóng truyền thanh - truyền hình, tổ chức Hội thi, chương trình văn hóa - văn nghệ, xây dựng tủ sách pháp luật... Cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông với nguồn tài liệu tập hợp trên cơ sở các văn bản của các cấp, các ngành, trang 

👉 thông tin chính thống của Ủy ban Dân tộc và đã được lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh giao cho bộ phận chuyên môn trực tiếp soạn thảo, giảng bài...

Từ năm 2016 đến nay, đã in ấn và phát hành 16.637 tài liệu, tờ gấp tuyên truyền, trong đó: Đề án 489 là 1.500 tài liệu và cung cấp cho các địa phương 25 tờ áp phích, lồng ghép với các chương trình, dự án khác là 15.137 tài liệu. Hoạt động tư vấn, can thiệp, triển khai mô hình thực hiện Đề án căn cứ văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc. Năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Bắc Bình xây dựng 01 mô hình điểm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Thuận đồng bào dân tộc Cơ Ho, nơi có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao so với các địa phương khác. Đến nay, hoạt động của mô hình đã cơ bản ổn định. Qua đó, góp phần làm thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, ngăn chặn và từng bước giảm dần nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, năm 2019 tình trạng tảo hôn giảm, không có hôn nhân cận huyết thống xảy ra.

Các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Đề án: năm 2015, đã cử 06 công chức của Ban và Phòng Dân tộc các huyện tham gia lớp tập huấn Đề án tại tỉnh Bình Phước và năm 2018 tham gia Hội thảo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án do Ủy ban Dân tộc tổ chức. Việc tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia thực hiện Đề án tại địa phương chưa thực hiện được do nguồn

lực còn thiếu và chưa đảm bảo, một số cán bộ phụ trách tại Ban và cấp huyện do yêu cầu công tác có sự thay đổi nhân sự cho nên việc triển khai có lúc, có việc còn lúng túng, chậm trễ. Kinh phí thực hiện Đề án theo kế hoạch giai đoạn 2015 - 2020: theo Kế hoạch số 3534/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoạn 2015 - 2020, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án là 3.551.200.000 đồng. Tuy nhiên, năm 2019 mới được phân khai kinh phí 100 triệu đồng, kết quả thực hiện là 76.987.000 đồng, đạt tỷ lệ 76,9%.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án đã thu được kết quả bước đầu. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ đối với việc triển khai thực hiện Đề án, nhất là vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, đội ngũ hòa giải viên đã kịp thời tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục những trường hợp có thể thực hiện việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND các huyện tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu của Đề án, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt Luật Hôn nhân - Gia đình, nói không với việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở cấp cơ sở ngày càng được quan tâm. Nhờ đó tỷ lệ hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm dần. 👉

☞ Riêng xã được chọn làm mô hình thực hiện năm 2019, đến nay chưa xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng bào có nhận thức rõ nét hơn về hệ lụy, tác hại của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết, mỗi cá nhân, mỗi gia đình, tộc họ tự giác chấp hành và thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình thực hiện tốt chính sách, pháp luật, đồng thời, cung cấp nhiều thông tin liên quan đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các bậc cha mẹ, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và các thanh thiếu niên trong cộng đồng. Tuy kết quả đạt được là đáng kể nhưng vẫn còn các tồn tại và hạn chế, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, sự hiểu biết về Luật Hôn nhân - Gia đình chưa sâu, việc tham gia tập huấn chưa nhiều, công tác triển khai thực hiện Đề án có lúc còn chậm và lúng túng. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chính sách, pháp luật tuy có thực hiện nhưng chưa sâu kỹ, toàn diện đến từng địa bàn, mô hình điểm chỉ mới đi vào hoạt động, hiệu quả chưa cao. Còn một bộ phận đồng bào chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nguyên nhân do các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở một số xã, huyện chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án. Một số vùng trình độ dân trí thấp, nhận thức về Luật Hôn nhân - Gia đình còn hạn chế, một số nơi vẫn còn duy trì

các phong tục, tập quán lạc hậu nên tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống dễ xảy ra. Tác động của kinh tế thị trường cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin được giới trẻ cập nhật, tiếp cận dễ dàng nhưng chưa có chọn lọc và chưa được trang bị kiến thức, kỹ năng sống dễ dẫn đến nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Việc phát hiện và xử lý các vụ việc có liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở một số địa phương có lúc chưa nghiêm, chưa kịp thời, vẫn còn hiện tượng nể nang, một bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành với Ban Dân tộc tỉnh trong việc triển khai thực hiện Đề án.


Việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kịp thời, sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, việc tổ chức thực hiện Kế hoạch cần có sự lồng ghép với các chương trình, dự án đang được triển khai trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tiết kiệm và phát huy hiệu quả của Đề án. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, nói không với tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống./.

# Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh phong trào "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"

 Minh Lâm

Qua 2 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Đoàn kết sáng tạo), trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

**Đ**ể phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tốt nhất, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương mình. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội xây dựng nông thôn mới. Có nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả như "khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông", "khu dân cư phòng chống tội phạm", "khu dân cư bảo vệ môi trường", "ánh sáng an ninh", "camera an ninh", "hồ xử lý rác thải hộ gia đình"...; các cấp Mặt trận đã vận động được số tiền

gần 30 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng mới và sửa chữa 189 căn nhà, trị giá trên 08 tỷ đồng; hỗ trợ 10 công trình dân sinh với số tiền trên 70 triệu đồng; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tổng trị giá trên 17 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi sáng tạo của ngành, địa phương đã tiếp nhận 533 giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi và đã có nhiều giải pháp, mô hình đạt giải cao tại các cuộc thi sáng tạo cấp tỉnh, Trung ương và được vận dụng trong thực tiễn chuyên môn, cuộc sống. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với các dự án, các nguồn vốn đầu tư, tranh thủ ý kiến, kinh nghiệm của nhân dân trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, dự án, tránh lãng phí, tăng hiệu quả sử dụng; tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm,

☞ hiệu quả kinh tế. Nhiều địa phương đã xuất hiện các mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã; hộ gia đình làm ăn kinh tế giỏi, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương; vận động nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã; tổ chức thành lập và duy trì hoạt động hợp tác xã kiểu mới, từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa đặc trưng của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo ở các cấp còn lúng túng, chưa có chiều sâu, thiếu đồng bộ nên chất lượng phong trào chung chưa đạt hiệu quả cao; chưa có nhiều cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; các mô hình, gương điển hình tiên tiến, các giải pháp, sáng kiến được biểu dương khen thưởng đôi lúc chưa kịp

thời và chưa được nhân rộng.

Trong thời gian tới, để phong trào Đoàn kết sáng tạo ngày càng phát huy hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt năm nội dung của phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo. Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiêu biểu, tập thể tích cực thi đua phát huy sáng kiến, ý tưởng mới trong thực hiện phong trào thi đua... Phối hợp phát động phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”./.

## ■ NÔNG QUY QUY

# CHIỀU VẼN XANH MÙA

*Một ngày nắng võ*

*Tang bồng một côi rong chơi*

*Chiều như bỏ ngõ*

*Mùa dâng thấp nắng lưng trời*

*Mây trên đỉnh gió*

*Em ngồi mở lòng bàn tay*

*Nghe chân người bước*

*Bụi nào vương lên mắt cay*

.....

*Ngày cạn phía xa*

*Chia đời ra nhiều mảnh võ*

*Đi trong màu nhớ*

*Kìa em, chiều vẫn xanh mùa!*

# Lời Quê

Nhạc và lời: Lê Văn Mai - Phạm Minh Tuấn

Đẹp lòng em ơi! Cô gái thôn làng đôi mươi. Vùa lòng anh  
 Hẹn hò em ơi! Chung sức xây đời an vui. Để rồi mai

ơi! Trai làng Hàm Thuận Bắc đẹp đôi. Hai ta yêu nhau chung tay xây  
 kia ta cùng mừng hạnh phúc đời vui. Khi quê hương ta đơm hoa thêm

đôi, hai ta yêu nhau không cho xa rời, bên nhau hát khúc ca yêu đời, thương thương  
 chồi, khi ai qua đây không sau xa rời, chung nhau hát hát vui vui đời yêu thương

lắm đất quê hương mình ơi! Ruộng đồng quê ta, ngan ngát bốn mùa xanh  
 nhé đất quê hương làng tôi! Ruộng vườn quê ta, tươi thắm nước Hồ Sông

tươi, tình làng quê ta mãi đẹp cùng lúa cùng hoa. ...Thấp thoáng thấp  
 Quao để rồi hôm nay mới tình làng xóm gần nhau...

thoáng dáng ai đêm khuya hẹn hò, hay yêu trăng quê nhớ lời hẹn ước tình

xưa. Quê hương anh hùng, từng ngày làng quê đổi mới 1. Gái trai quê  
 2. Sắc hoa khoe..

1  
 mình đẹp như hoa lá sắc quê. 2  
 ...màu đẹp như trai gái đất quê.

# VĂN BẢN MỚI



Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, ngày 27/5/2020 quy định mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định gồm 17 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020. Một số quy định chủ yếu của Nghị định:

- *Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:*

(1) Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH cho người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1,

Điều 2 và khoản 2, Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau: a) Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước; b) Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

(2) Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e khoản 1, Điều 2 của Luật BHXH.

(3) Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1, Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

- *Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường quy định tại Nghị định này nếu bảo đảm các điều kiện sau:*

(1) Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH; (2) Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất; (3) Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất./.

## HỘP THU

Trong tháng, Ban Biên tập Bản tin Thông tin Công tác Tuyên giáo đã nhận được bài, ảnh của các cộng tác viên sau: Lê Diễm, Thơm Xích (Bắc Bình); Phạm Minh Tuấn (Hàm Thuận Bắc); Minh Lâm (Mặt trận Tổ quốc); Đình Hòa (Báo Bình Thuận); Nông Quy Quy (Lâm Đồng); Bùi Văn Hiên (Hà Tĩnh); HT (Văn phòng Tỉnh ủy); Ngọc Linh, Lê Thành, Đình Tiến, Thúy Bình, Thành Long (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)... Ban Biên tập xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của các đồng chí trong thời gian tới. Bài viết xin gửi về địa chỉ: Phòng Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, số 04 Bà Triệu-thành phố Phan Thiết - Bình Thuận hoặc Email: thongtintuyengiaobt@gmail.com.



**Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.**



**Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020.**

## **BẢN TIN THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO**

SỐ 263 - THÁNG 07/2020 Tài liệu sinh hoạt nội bộ

**Chịu trách nhiệm xuất bản:** BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

**Trụ sở:** Số 04 - Bà Triệu, TP. Phan Thiết - Bình Thuận - **Điện thoại:** 0252.3830656 \* **Fax:** 0252.3828569

**E-mail:** thongtintuyengiaobt@gmail.com

**In tại:** Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận (Số 77, Võ Thị Sáu, P.Bình Hưng, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

**Giấy phép số:** 10/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận cấp ngày 07/11/2019.

**Khuôn khổ:** 19 x 27cm. **Số lượng in:** 3.500 bản - In xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2020